



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1466 13 tháng 08 năm 2023

Thiếu Trí

*Thiếu trí khó tu khó thực hành
Duyên Trời tận độ tự hành thành
Khai thông trí tuệ qui chơn hành
Thực hiện công phu tự tiến nhanh*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải làm sao?*
- 2) Muốn đạt đến chánh tín thì phải làm sao?*
- 4) Quý yêu muôn loài vạn vật thì phải quý yêu bằng cách nào mới đúng?*
- 5) Làm người muốn tự cứu thì cần phát triển nơi nào?*
- 6) Loại người hay ghen ghét, giận hờn giam vào tâm suốt đời thì sao?*
- 7) Trần tâm xuất phát từ đâu?*

1) Montréal, 17-05-97 1:00 AM

Hỏi: Muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải dốc lòng thật thà tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, trong nội tâm niệm Phật đầy đủ, phát triển đều đều, quân bình và nhớ chân động của Nam Mô A Di Đà Phật, thì mới thấy rõ tiềm năng của con người xuất phát vô cùng, chứ không phải cầu xin điển này điển nọ mà tự hại tâm thân, không có kết quả tốt khi lia xác

Kệ:

*Thực hành phát triển tự phân qua
Điển giới nhơn thân tự thức hòa
Tâm đạo chiều sâu càng phát triển
Tiềm năng sẵn có tự mình qua*

2) Montréal, 18-05-97 5:00 AM

Hỏi: Muốn đạt đến chánh tín thì phải làm sao?

Đáp: Thừa muốn đạt đến chánh tín thì phải tin nơi khả năng của chính mình có thể nhịn nhục tối đa, nhiên hậu mới đạt được chánh tín, nói một là một nói hai là hai, không có thay đổi thì mọi việc sẽ tiến tới êm xuôi và trật tự

Kệ:

*Chánh tâm chỉ rõ tình người thật
Trật tự trước tiên việc rất cần
Thoải mái không còn lo động nữa
Thanh cao biểu lộ trí giao thân*

3) Montréal, 19-05-97 4:30 AM

Hỏi: Đã nói điển nhập xác, mỗi người cảm nhận khác nhau tại sao?

Đáp: Điển nhập xác là tùy luồng điển của hành giả ý niệm cầu xin khác nhau thì mới bị nhập. Đối với Vô Vi nhập xác là không đúng, xác phạm ô trược, độc tố quá nhiều, tâm thân không khỏe mới bị điển trược tấn công, nặng ngực, cần thanh lọc bộ tiêu hóa cho sạch và bồi dưỡng đầy đủ bằng thuốc cây cỏ cho luồng điển của cơ tạng được khỏe mạnh, thì sẽ không có luồng điển nào dám xâm nhập. Thực hành đúng đắn theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, niệm Phật liên tục và rõ ràng, dùng ý niệm, chứ không nên niệm qua âm thanh, khẩu khai thần khí tán. Giữ nguyên khí phát triển tâm linh, thoát tục và giải tỏa phiền muộn sai quấy

Kệ:

*Tự tu phát triển vui vầy tiến
Giải tỏa trược ô chẳng có phiền
Minh đạo hiểu đời tâm thức giác
Chẳng còn xin xỏ tự tâm yên*

4) Montréal, 20-05-97 3:10 AM

Hỏi: Quý yêu muôn loài vạn vật thì phải quý yêu bằng cách nào mới đúng?

Đáp: Thừa muôn nhận thức rõ ràng mọi sự việc thì phải thành tâm tu sửa, hiểu mình và hiểu họ, thức hòa đồng khai mở, tâm thức tự cảm thức sự bình đẳng là cần thiết, nhiên hậu mới biết quý yêu muôn loài vạn vật

Kệ:

*Bình đẳng tương giao quý trọng nhau
Thực hành chất phát rõ đui đui
Dù nhau chung tiến qui thành một
Giải quyết tâm linh tránh hại nhau*

5) Montréal, 21-05-97 5:55 AM

Hỏi: Làm người muốn tự cứu thì cần phát triển nơi nào?

Đáp; Làm người muốn tự cứu thì phải phát triển tâm linh, tự mở thêm lãnh vực vô cùng thanh tịnh, nhiên hậu mới liên hệ được với vốn tự nhiên và hồn nhiên từ vô thủy đã có

Kệ:

*Trở về thực chất sống bình yên
Nguyên lý cao sâu tự nối liền
Trí tuệ thực hành trong sáng suốt
Gieo trồng giống tốt đạt thanh huyền*

6) Montréal, 22-05-97 3:15 AM

Hỏi: Loại người hay ghen ghét, giận hờn giam vào tâm suốt đời thì sao?

Đáp: Thừa loại người hay giận hờn và ghim vào tâm suốt đời, loại người đó sẽ tự hại họ rất nhiều, tâm từ bi không bao giờ phát triển được, kiếp sau phước mỏng vạn sự bất thành, khổ mà không biết tại sao, bản chất keo kiệt rất khó có cơ hội trở về thiên quốc. Có phước mới được làm người, nhân đức không lành thì quả sẽ không tốt. Khuyến những người có tánh xấu ấy nên niệm Phật cho nhiều, thì sẽ được tự cứu quên đi hận thù trong nội tâm, tự khai triển huyền bí trong nội thức thay vì tâm tối

Kệ:

*Tự mình loạn động tạo thêm tội
Mặt mũi khô ngô tánh ý ôi
Gieo họa cho mình thêm thống khổ
Phân minh chánh pháp chẳng sang tôi*

7) *Montréal, 23-05-97 3:05 AM*

Hỏi: Trần tâm xuất phát từ đâu?

Đáp: Thừa trần tâm xuất phát từ sự thâu thập của ngoại cảnh hình thành một tập quán hơn thua không lối thoát, giành cho được thế đứng tại mặt đất, cuối cùng cũng phải ra đi bởi hai bàn tay không

Kệ:

Quên hồn quên vía quên tòng đường chơn
Tạo chấp tạo mê tạo giận hờn
Khó tính hại người thiếu ổn định
Buồn vui lẫn lộn khó sanh tồn

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

*Tiến trình hóa giải thân tâm lạc
Sắc khí tương giao chuyển hóa bàn
Minh định chơn hành ta tự tiến
Bồng lai thẳng cảnh chiếu quang đàng.*

*Đến nơi đạo pháp mở màn
Đường đi nước bước rõ ràng phân minh
Thâm tâm thơ thới chơn tình
Tiến trong lẽ tiến lòng minh lấy lòng
Hồn thời phẳng lặng lóng trong
Vía thời hòa cảm chuyển vòng thượng thẳng
Vượt qua nhật nguyệt hỏa tăng
Thiên môn trực chỉ tiến lần pháp môn
Bên trên thẳng cảnh trường tồn
Chơn hồn tự tiến ác ôn chẳng còn
Bình tâm ý thức núi non
Phân minh sanh hóa sống còn nơi nơi
Tiến theo qui luật đất trời
Nơi nơi hòa cảm tự đời tiến thân
Mỗi căn mỗi phước mỗi phần
Trở về chơn trạng ân cần sửa sai*

*Tiến lên mình cảm sắc tài
Ai ai cũng có cảnh đài tịnh tâm
Trở về chơn điển cao thâm
Tiến lên Phật giới khỏi lâm khỏi sai
Soi hồn pháp giải phân sai
Pháp luân thường chuyển ngày ngày minh tâm.
Lương Sĩ Hằng
Sài Gòn, 20-04-1974*

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

ĐẠI HỘI VÔ VI KỶ 7: TẾT HÒI SINH – Thầy Thuyết Giảng - (Cuốn 2)

Washington State, Olympia, ngày 03 tháng 07 năm 1988 (*tiếp theo và hết*)

Ngày hôm nay các Bạn bước vào sự sửa tiến của tâm linh, các Bạn thấy các Bạn phong phú hơn. Ở tương lai các Bạn tạo được một cái đức hạnh rõ rệt, xây dựng cho mọi nơi mọi giới đạt tới sự thanh bình thật sự. Các Bạn càng tu thiền càng nhận được thanh quang, thì tư tưởng và khối thần kinh khối óc sẽ thay đổi tốt đẹp: lúc nào cũng xây dựng Bi, Trí, Dũng! Không còn sự hạn hẹp nữa; không còn sự gò bó nữa, chúng ta mới thấy rõ cái của cải của chúng ta đời đời bất diệt dù ở mảnh đất hay là thác đi rồi, cũng đem được tâm thức mà xây dựng một giềng môi cao đẹp ở một nơi nào mà chúng ta sẽ đến đó: dù xác, hay hồn, cũng đem tin lành cho mọi người; không làm những điều sai quấy.

Tuổi trẻ làm được là một món quà quý của nhân loại! Rồi đây các Bạn đạo Vô Vi thực hiện đúng như lời tôi nói: xây dựng rõ rệt cơ đồ. Rồi đây các Bạn sẽ đi khắp năm châu. Hỡi, không tiền, lấy gì đi? Trước kia Bạn chưa tu chưa thành, Bạn khao khát đạo pháp; ngày nay các Bạn đạt được đạo pháp trong tay, biết đường dẫn lối cho người khác; người khác vẫn khao khát, thì tự nhiên sự khao khát đó cần đến các Bạn thì các Bạn phải đi và hỗ trợ cho họ. Cũng như tui ngày hôm nay tôi có khả năng gì đi từ xứ này qua xứ nọ? Nếu không có sự cần dùng của các Bạn ở các nơi, thì tui không có đến đó làm gì; kể cả chỗ tui ở, họ không cần tui, tui cũng chả làm gì được!

Cho nên, các Bạn đang sống trong một chế độ tự do nhân quyền đầy đủ, và chúng ta có cơ hội tu học, đời đạo song tu, đích thân ta làm ra của cải để cung ứng cho sự sống hiện tại, và thực hiện cái con đường tu trở về thanh tịnh và sáng suốt; thì luôn luôn chúng ta có cơ hội thăng hoa và cởi mở trên đường hội tụ hạnh phúc của Thượng Đế.

Chúng ta phải dẹp, tự nhiên dẹp hết tất cả những phiền não sai quấy. Sau những thời thiền các Bạn thấy cảm nhẹ; thay đổi, thay đổi từng ly từng tý chấn động của ngũ tạng các bạn; rồi con người đi tới sự thông minh. Nhưng mà phải biết nhịn nhục, hạ mình xuống để thức tâm thay vì cống cao ngạo mạn, rồi tự hại, tự ngã, tự giết lấy mình! Chúng ta không có làm điều đó. Chúng ta hành, chúng ta làm hột cát, giọt nước, hơn là làm hòn đá to bự. Làm một giọt nước quý hơn; làm một hột cát sạn còn quý hơn nữa: phải hạ mình xuống để học hỏi, hạ mình xuống để có cơ hội thăng hoa, hạ mình xuống để diệt tất cả những

trần tâm sẵn có. Không nên đặt ta vào một cái vị trí ác ôn, độc tài, ty hiềm, tăm tối, hôi thúi đó; chúng ta không nhận! Con người phải thể hiện tình người rõ rệt: lúc nào cũng cởi mở, xây dựng; vận dụng sáng suốt của chúng ta giải quyết bất cứ một chuyện gì xảy đến. Không nên ý lại; không nên độc tài. Cho nên, phải vận dụng bàn bạc rõ rệt giữa con người và con người, thì mọi việc sẽ thông cảm; không có gì khó khăn.

Ngày thứ hai cũng là ngày vui của chúng ta: huynh đệ tử muội chúng ta được pháp thủy rửa tâm, dọn rác. Giây phút thiêng liêng này cũng giây phút thanh nhẹ trong thiên chung; các Bạn vẫn có âm thanh của tui bàn bạc cùng các Bạn trên mọi lãnh vực tư tưởng, để các Bạn nắm lấy nguyên ý mà thực hành. Trở về chỗ động loạn nhưng mà tâm các Bạn sẽ không còn động loạn, sẽ sống vui với gia cang, sống vui với Bạn bè, và đem lại những tin mừng cho mọi người thấy rõ: trật tự là giềng mối; trật tự là hạnh phúc; trật tự là tình thương.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu thiền, để chi? Để lập lại trật tự mà thôi; lập lại trật tự thì sẽ gạt hái được tất cả. Mà nếu chúng ta quên trật tự trong nội tâm nội thức, thì ba giới trong cơ tạng của chúng ta không ổn định, thì chúng ta cảm thấy khổ và bơ vơ. Chúng ta trở lại trật tự rồi, không có khổ, và không có bơ vơ; dù cho gia đình chúng ta đông con, nếu mà chúng ta biết tổ chức trong trật tự thì cái gia đình đó vẫn yên và không có cái gì lộn xộn. Từ gia đình được yên ổn hạnh phúc, mới lan rộng ra xã hội tốt đẹp, khí trời thanh nhẹ, vũ trụ yên hòa, không còn sự tăm tối tà khí cung ứng hương ngoại nữa.

Cho nên, mỗi năm có một cái Tết; bao nhiêu khối óc, bao nhiêu hành tình đã cung ứng những gì hay ho nhất trong cuộc đời của họ; về đây chung họp xây dựng cho nhau, phóng tia sáng hướng thượng cho nhau, thì chúng ta thấy rõ cái giá trị vô cùng! Đi đâu tìm cho ra trong lúc tình người chưa chịu mở? Ngày hôm nay tình người đã mở, thì ta thấy rõ nó vô cùng quý báu: lúc nào cũng cảm thấy vui, lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu; cả một khu vực, khu vực trong rừng này, chỗ nào các Bạn thấy cũng vậy. Các Bạn đã hưởng được tình người trong giây phút thiêng liêng.

Tôi năm nay 66 tuổi, được hưởng hai ngày nhẹ nhàng nhứt, vui tươi nhứt! Tôi cảm thấy mọi người anh em chúng ta không phải là người ngu, nhưng mà vì đi sai đường lạc lối, tạo sự tăm tối tranh chấp mà thôi! Ngày hôm nay chúng ta đã trở về đây, thanh lọc được rồi, thì chúng ta không còn sử dụng những cái quyền năng tạm bợ của đời để hù hiếp kẻ này, người nọ, rút cuộc mình sẽ bị bơ vơ. Cho nên, chúng ta mạnh dạn đi trên con đường sáng suốt; chắc chắn không bị lệ thuộc nữa.

Cho nên, may thay và lành thay, các Bạn có cơ hội trở về đây chung vui và nghiên cứu cho năm tới. Rồi chúng ta sẽ có dịp chung vui nữa, tận hưởng nữa, xây dựng cho tâm thức rõ rệt hơn, văn minh hơn, và không bị lệ thuộc nữa; hoàn toàn không bị lệ thuộc! Tôn trọng nhân quyền, xây dựng trúng đích, luôn luôn tâm thức hướng về con đường đời đời bất diệt, không còn tại nạn ám ảnh trong tâm thức của chúng ta nữa!

Tôi không biết nói gì hơn; chúc cho các Bạn tiếp tục hưởng những gì vui nhứt do Bạn đạo ở đây cung ứng cho chúng ta, và chúng ta trở về nguyên ý thấy rõ con đường tu hơn. Chỉ có tu mới có một cơ hội tốt đẹp, huynh đệ tử muội hòa với nhau, thương yêu nhau. Chỉ có tu mới đạt được mọi việc mong muốn ở tương lai. Xây dựng cho phần hồn bất diệt, đó là điều cần thiết. Của cải tất cả đều là tạm bợ; địa vị cũng là tạm bợ. Chúng ta trở về với thực chất thương yêu hạnh phúc của vũ trụ; điều này là điều cần thiết nhất. Tôi có mấy câu ngắn gọn của buổi thứ nhì ở trong Đại Hội, và kính chúc các Bạn tâm thân an lạc.

Đề tài suy gẫm

PHƯỚC ĐỨC là HỒN VÍA thành phần.

Có nghĩa là: Điện lọc sơ, không được thanh khiết thì điện hồn vía bay thấp, do nơi Hiến Pháp của mặt trời đã nhứt định, hễ khí nhẹ thì bay cao, khí nặng thì bay thấp. Sự mau hay là chậm, cao thấp do nơi công phu cùng căn quả thành phần của người. Còn tu là cội phúc do hồn chủ trương; còn đức do nơi bác ái, gọi là thương yêu, nhân từ, hay là từ tâm, do nơi vía thành phần làm ra. Nhưng người tu chúng ta cũng được rõ biết hai chữ PHƯỚC ĐỨC là HỒN VÍA thành phần.

Tu là cội phúc thuộc về hồn điện cao thấp, khí điện chánh, cực thanh cực tịnh gọi là Cội phúc. Còn phúc của vía, hồn được chia sót cho vía về cội phúc, phải giáo huấn cho vía tu hành. Còn vía giáo huấn cho ngũ tạng, ngoài da trong xương cùng các nẻo chân lông là quân lính, dân sự trong nước ta.

Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Bồ Đề Phật Học 10/01/1986

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 33, 08-13-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Hành Luật Chơn Giác

<https://youtu.be/z8X-SJragQ>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Playlist: Khóa Sống Chung Hòa Hợp 2023 Hai Không Dallas Houston Tại Thiền Viện Hai Không

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwGOpwfwYGxn0MH1Julw0B>

Playlist: Short – Lời Thầy tại Khóa Sống Chung Hòa Hợp 2023 Thiền Viện Hai Không

https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8Hnzpwfy7_nPq-k9SO-K3aa4C

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Thuyền Về Bến Giác – Cổ nhạc do Gia đình Thiên Tạo thực hiện và kính tặng.
Một bài hát mà đã được 92,000 views.

<https://youtu.be/ctCRcxU2s6k>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG

Thành Phố M

, ngày 24 tháng 12 năm 1994.

Kính thưa Thầy,

Trước hết con kính chào Thầy và dành lễ Thầy trong tâm.

Sau có điều thắc mắc xin Thầy vui lòng minh giải cho con. Con biết Thầy lúc nào cũng bận nhiều việc không dám làm phiền Thầy và từ tìm hiểu lấy theo sự tu học của mình, những thời gian cũng lâu mà không tìm được câu giải đáp nên gởi thơ này nhờ Thầy giúp con.

Thưa Thầy hiện tượng này cũng khá lâu con không chú tâm cho lắm nhưng mấy lúc gần đây nó càng nhiều hơn và làm cho con không cảm thấy thoải mái trong lúc thiền.

Vấn đề như sau: Mỗi khi soi hồn và thơ pháp luân thường chuyên con thường nghe văng vẳng lời đọc kinh của một nhóm người. Những lời kinh của bên Thiên Chúa, nhất là bài kinh Kính Mừng Mẹ Maria, và bài kinh có câu Lời Tại Tôi Mọi Đấng, con không nhớ tên bài kinh này. Những lời đọc kinh nói trên làm cho con khó chịu, không muốn nghe vẫn phải nghe trong khi con chỉ muốn nghe niệm Phật.

Đây có phải là sự giải ra nhờ soi hồn và pháp luân không?
hay là do lý do gì khác?

Đây là hiện tượng tốt hay không tốt?

Ngày con còn nhỏ con học trường đạo Thiên Chúa và ở xóm đạo Tân Định, thường đọc kinh ở trong trường và thường nghe tín đồ Công Giáo đọc kinh mỗi buổi chiều tối. Đây có phải lý do xảy ra như con vừa nói ở trên không?

Xin Thầy vui lòng giải dứt thắc mắc có ảnh hưởng đến sự tu học của con, để con được bình tâm lo việc tu hành.

Hiện nay mỗi ngày con công phu từ 6 tiếng rưỡi trở lên và soi hồn khoảng 1 tiếng và thơ pháp luân thường chuyển nhiều lần. Mỗi lần thơ đều thấy ít nhiều ánh sáng xanh màu da trời và màu đỏ lợt pha trộn nhau. Ngoài ra bộ đầu kêu dưỡng như các khớp xương di chuyển.

Con ít khi được gặp Thầy, xin Thầy vì lòng từ bi chỉ cho con phải

.....I..

(48)

làm như thế nào để con được thanh tịnh trong thời thiên.

Khi Thầy đọc bức thơ này thì ngày lễ Giáng Sinh cũng năm Mới đã đi qua, con chỉ biết thành tâm cầu xin Ông Trên ban cho Thầy nhiều sức khỏe và an vui trên đường truyền pháp giảng giải Chân Lý.

Thời gian sau này con làm được một số thơ để tự dạy mình. Con kính dâng Thầy bài thơ sau đây để nói lên tâm lòng con

Ông Thầy Con Biết Trả Sao Đây?
Chỉ Biết Công Phu Nói Bức Thơ,
Mong Một Ngày Nào Tâm Đạt Pháp,
Có Công Trả Pháp Đã Vay Thầy.

Trước khi ngừng bút con kính gửi theo đây lòng thương mến chân thành và sự biết ơn sâu xa của con.

Kính bái,



(49)

Ngày 8 tháng 3 năm 1995

S con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 24/12/94 được biết con đã lập hạnh tu tiên, tự khai triển tâm linh.

Về phương pháp chúng ta đang hành hiện tại, khi điển giới khai thông thì chiều sâu tâm đạo sẽ được phát triển. Con nhớ trì tâm niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để thức giải cho lục căn lục trần tiên hóa nhanh hơn thay vì ôm chuyện cũ, tự làm cho niềm tin không được sáng sủa. Bước vào điển giới phải hướng về thanh tịnh mà tu, không còn lưu luyến bất cứ một chuyện gì từ đời lẫn đạo, qui về thanh giới chỉ có Trời chứng tâm cho chúng ta mà thôi. Còn về hành giả thì phải ngày đêm hướng về thanh tịnh mà tu. Dù có kết quả hay không có kết quả về hình ảnh âm thanh thì chúng ta cũng hướng về thanh tịnh mà tu. Thầy đã nhắc nhiều lần là mọi người cố gắng tu, thì cuối cùng sẽ được tiên hóa về ánh sáng của Đại Bi. Tâm không sẽ còn không nữa, thì mới đúng. Vạn sự trên đời là không, không nên bận tâm vào bất cứ một việc gì. Niệm Phật để khai triển tâm không của chính mình là một kỳ công tu học của hành giả Vô Vi.

Thầy có bao nhiêu lời ngắn gọn để cho con tự tìm hiểu thực chất của chính con mà tu. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

(50)



THÔNG BÁO

KSC “Tình Thầy Tận Độ” từ ngày 27.12.2023 đến 31.12.2023

HAHVV Hawai'i xin chân thành cảm ơn những bạn đạo đã đăng ký và thanh toán 100% lệ phí cho KSC. Đối với những bạn đạo đã đóng 50% lệ phí, xin quý bạn đạo đóng tiếp phần còn lại hạn chót là ngày **30 tháng 9, năm 2023** để chúng tôi có đủ thời gian tổng kết tài chánh và thanh toán những chi tiêu cho KSC.

Về phần vận chuyển, Hội sẽ đưa rước quý bạn đạo tại phi trường quốc tế Honolulu (HNL) không kể giờ giấc ngày hay đêm, nên quý bạn đạo cứ chọn lựa những chuyến bay thuận tiện và thích hợp cho hành trình của mình. Nếu quý bạn đạo chưa mua vé máy bay, đây là thời điểm thích hợp nhất để đặt vé với giá không quá mắc.

Nếu quý bạn đạo có những thắc mắc, xin hãy gọi hoặc email theo thông tin đính kèm ở phía dưới.. Xin cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội trưởng HAHVV Hawai'i
Trịnh thị Cẩm Tú

*** Cách đóng lệ phí****

Quý bạn đạo có thể gửi lệ phí theo 3 cách:

<input type="checkbox"/> Check Trên tấm check, xin gửi cho (Pay Order To): Vo-Vi Friendship Association of Hawai'i (EIN: 92-0961867) <i>Gửi về địa chỉ</i> 736 Lukepane Avenue Honolulu, HI 96816 Ghi Chú: KSC Hawai'i 2023	
<input type="checkbox"/> Zelle Cam-Tu Trinh mhstrinh@gmail.com (808) 497-5436 Ghi Chú: KSC Hawai'i 2023	<input type="checkbox"/> Venmo Cam-Tu Trinh mhstrinh@gmail.com (808) 497-5436 Ghi Chú: KSC Hawai'i 2023

CHƯƠNG TRÌNH KSC HAWAII 2023
Tình Thầy Tận Độ
Từ ngày 27.12.2023 đến 31.12.2023

Ngày 27 tháng 12	<ul style="list-style-type: none">• Chiều: Nhận phòng và sinh hoạt tự túc• Tối: Thông báo và Thiên Chung
Ngày 28 tháng 12	<ul style="list-style-type: none">• Sáng: Lễ Khai Mạc Những lời giáo huấn của Đức Tổ Sư và Đức Thầy về PLVVKHHBPP• Chiều: Đề tài Niệm Phật # 1: Niệm Phật nơi trung tâm chân mày• Tối: Cuộc đời và sự nghiệp hồng pháp của Đức Thầy Bạn đạo thảo luận: Sự tận độ của Đức Thầy đối với mỗi hành giả Vô Vi.
Ngày 29 tháng 12	<ul style="list-style-type: none">• Sáng: Đề tài Niệm Phật # 2: Tại sao phải Niệm Phật nơi trung tâm chân mày?• Chiều: Đề tài Niệm Phật # 3: Niệm Phật ở giữa trán• Tối: Đề tài Niệm Phật # 4: Niệm Phật trên đỉnh đầu
Ngày 30 tháng 12	<ul style="list-style-type: none">• Sáng: Đề tài Niệm Phật # 5: Những trở ngại trong lúc Niệm Phật• Chiều: Bạn đạo đặt câu hỏi Lễ Bế Mạc• Tối: Đạo biển và mua sắm
Ngày 31 tháng 12	<p>Bạn đạo trả phòng trước 11 giờ trưa</p> <p>DÀNH CHO BẠN ĐẠO ĐĂNG KÝ ĐI TOUR DU NGOẠN</p> <p>Buổi sáng:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bạn đạo tập trung ở lobby khách sạn và xe bus khởi hành 8:30 sáng.• Khám phá Kualoa Ranch, một địa điểm du lịch nổi tiếng trên đảo Oahu với nhiều phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.• Ăn trưa ở Kualoa Ranch <p>Chiều: Bạn đạo nghỉ ngơi</p> <p>Buổi Tối:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tiệc Mừng Sinh Nhật lần thứ 100 của Đức Thầy <p>11:00 – 1:00 sáng ngày 1 tháng 1, năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none">• Bạn đạo đón Giao thừa ngoài biển

THƯ MỜI CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ

Hôm nay ngày 3 tháng 8 năm 2023, nhân danh Hội trưởng tạm thời của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, tôi kính mời quý bạn đạo có tên dưới đây CÙNG TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẠO của HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ vào ngày Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2023 đến TSXDVV. Đúng 11:00 am chúng ta sẽ có buổi họp để cùng giải quyết vụ việc NHỮNG KỶ VẬT CỦA THIỀN VIỆN VĨ KIÊN :

- 1- ĐOÀN KHAI MINH
- 2- VÕ THANH CHÍ
- 3- NGUYỄN HOÀNG LONG
- 4- NGUYỄN KIM BÍCH
- 5- TRẦN LỆ QUYÊN
- 6- NGUYỄN THỊ XUÂN AN

Đây là những câu nói của các anh chị liên quan sự việc này:

1- Biên bản NHỮNG KỶ VẬT CỦA THIỀN VIỆN VĨ KIÊN đã được Minh Đoàn viết vào ngày 30 tháng 4 năm 2011. Minh Đoàn đã gửi qua e-mail và nói với tôi : " Những kỷ vật này được chị Bích giữ tại Thiền Viện Vĩ Kiên, vì sợ nguy hiểm cho tu sinh nên chỉ có tu sinh và Hội Trưởng biết, sự việc không được công bố với BÐ. "

2- Trong biên bản BÀN GIAO HỘI TRƯỞNG nhiệm kỳ 2015 - 2017 giữa tân Hội Trưởng Võ Thanh Chí và Cựu Hội Trưởng Trần Lệ Quyên, Anh Võ Thanh Chí cùng Ban chấp hành đã ký nhận, trong đó có phần những kỷ vật của Thiền viện nhưng sau 8 năm, khi Biên bản NHỮNG KỶ VẬT CỦA THIỀN VIỆN VĨ KIÊN bắt đầu xuất hiện tôi đã hỏi NHỮNG KỶ VẬT CỦA THIỀN VIỆN VĨ KIÊN ở đâu? anh Võ Thanh Chí nói anh có ký nhưng không có nhận những kỷ vật này. Tôi đã gọi THU MỜI anh Võ Thanh Chí ngày 25 tháng 6 năm 2023 đến nói chuyện trước BÐ về sự việc. Chúng ta đã có buổi họp với có mặt của a. Võ Thanh Chí và Jonh Phạm. Anh Võ Thanh Chí đã trình bày tất cả và đã thề trước kính VÔ VI là anh có ký nhưng không có nhận những món kỷ vật.

3- Ngày 4 tháng 7 năm 2023 anh Nguyễn Hoàng Long đã nói với tôi : " Chị muốn biết những đồ vật đó ở đâu chỉ cần hỏi Quyên và Bích. Chị đừng hỏi bất cứ ai vì không ai biết gì hết. "

4- Ngày 9 tháng 7 năm 2023 chị Trần Lệ Quyên đã xác nhận với tôi là chị Quyên không có đưa những kỷ vật này cho anh Võ Thanh Chí vì anh Võ Thanh Chí không có hỏi chị. Quyên nói những kỷ vật này đều ở TVVK nhưng cho đến nay chị Quyên chưa họp tác với hội để đi tìm những kỷ vật này với lý do là không có người chăm sóc ba mẹ.

5- Ngày 14 tháng 7 năm 2023 chị Xuân An có nói chuyện với chị Bích, qua phone chị Bích đã nói : " Những món kỷ vật này bây giờ thấy nó mất nhưng có thể khi có Hội Trưởng mới nó lại xuất hiện. "

Ngày 2 tháng 8 tôi có gọi cho chị Quyên trước khi gọi THU MỜI, chị Quyên có trả lời là chị sẽ không đi vì rất bận. Tôi sẽ gọi, đi hay không là tùy chị vì tôi chỉ làm cho đúng những gì mà tôi đã hứa với BÐ mà thôi.

Tôi đã gửi thư mời là ngày 15 tháng 8 năm 2023 cho đúng 2 tuần theo yêu cầu của chị Xuân An nhưng chị đã gọi tôi và đề nghị là ngày 13 tháng 8 năm 2023 vì đây là ngày sinh hoạt hằng tuần tại TSXDVV sẽ tốt hơn. Tôi thấy chị Xuân An nói vậy cũng đúng nên tôi viết thông báo để hẹn với các anh chị là ngày Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2023 lúc 11:00 AM chúng ta sẽ có cuộc họp cùng bạn đạo để nói rõ sự việc này.

Tôi thành thật xin lỗi vì sự thay đổi này mong các anh chị thông cảm cho.

Để mọi việc được giải quyết êm đẹp tôi xin kính mời các anh chị vui lòng đến buổi họp này trình bày sự việc NHỮNG KỶ VẬT CỦA THIÊN VIỆN VĨ KIÊN trước các bạn đạo. Và tôi cũng xin kính mời tất các BD cùng đến tham dự buổi họp đặc biệt này.

KÍNH THƯ.

LÂM HUỠNH MAI
Hội Trưởng Tam Thời HAHVVHK
NGÀY 3 THÁNG 8 NĂM

=====

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2023

	Địa điểm	Thời gian
Lễ Liễn đạo Đức Thầy	Thiên viện Nhẫn Hòa	19-22/9/2003
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 39 “Tâm Thức Dồi Dào”	Phuket (Thailand)	22-27/9/2023
Lễ Sinh Nhật Đức Thầy	Thiên viện Nhẫn Hòa	22-25/12/2023
Khóa Sống Chung HAWAII 2023 Tình Thầy Tận Độ	Hawaii	27-31/12.2023 -

BẠN ĐẠO VIẾT

Hemet ngày 7 tháng 8 năm 2023

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn: Đây là tiết mục Chia sẻ tâm tình phát triển trí Tâm. Đề Tài Tu Học của Tuần này là.

DÂM TÁNH

DÂM TÁNH TẠO LOẠN TRÍ CHĂNG MINH

THAM DÂM NGUY BIẾN TĂNG TAI HỌA

CẦN TỰ GIẢI CHUYỂN HÀNH TRÌNH

THÔNG QUA ĐỜI ĐẠO HIỂU THÂN MÌNH

Lương Sĩ Hằng

Thưa các bạn:

Chữ DÂM có nghĩa là MÁT ở trong cái chỗ mát mẽ không có ánh sáng mặt trời soi rọi vào

Chữ TÁNH có nghĩa là thói quen hay còn gọi là cái TẬT đã được Huân Tập nhiều kiếp thành ra Tập Quán Thói Quen.

Cái Tánh thì đi kèm theo cái VÍÁ nó mới có sự tác động đến sự vật nên gọi là TÁNH VÍÁ

Còn TÁNH VÍÁ là XÁC THỊT của TRẦN Sanh Ra

Thì sự ham muốn MÊ TRẦN mới LÀM RA TẠO RA NHIỀU TỘI LỖI...MÀ LINH HỒN NÀO BIẾT ĐƯỢC

Chữ Dâm ở đây không tốt mà cũng không xấu

Nữ sĩ thi sĩ Hồ Xuân Hương đã có thơ rằng:

KHÔNG DÂM LÀM SAO NẤY RA HIỀN?...!..

Như vậy THẦN TIÊN THÁNH PHẬT GÌ THÌ CŨNG TỪ CON NGƯỜI MÀ SANH RA

Con Người nhờ biết TU LUYỆN TÂM THÂN MÀ TRỞ NÊN THẦN THÁNH TIÊN PHẬT. VV...

Đến đây chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của Đại Gia Đình VÔ VI đã âm i lâu nay làm cho mọi người bận tâm theo như chúng tôi được biết qua mấy bước thư của chị Q cựu HT trả lời cho chị Mai HT đương nhiệm thì sự việc đã quá rõ ràng như sau:

CHỊ QUYÊN CỰU HT CŨNG ĐÚNG

CHỊ MAI HT ĐƯƠNG NHIỆM CŨNG ĐÚNG

CHỈ CÓ TỘI CHO MẤY ÔNG ĐẶT BÚT KÝ NHẬN LÚC BÀN GIAO HT MỚI Mà không biết gì hết cho đến khi chuyện xảy ra cho đến ngày hôm nay HO HỒ BIẾN MỘT CÁI ĐỒ ĐẠT VÀNG VÒNG

ĐẦU MẮT TIÊU HẾT, NGHE NÓI XONG

BÀ CON CÔ BÁC MỌI NGƯỜI AI AI CŨNG NGÃI ĐẦU NGỨA CÁI LỖ TAI?!.....

MẮT LÀ MẮT RA LÀM SAO?

Ai LÀ NGƯỜI LÀM MẮT?

MẮT Ở Đâu? Ở TRONG NHÀ HAY Ở NGOÀI ĐƯỜNG?... còn nhiều câu hỏi lí lắc nữa vv...

Theo chúng tôi biết thì ĐẦU MỐI của sự việc này là chị Q biết chị nắm cái đầu mối chị không chịu tháo ra thì thôi chúng tôi chào thua.

Ai đúng ai sai có TRỜI PHẬT LÀM CHÚNG CHO CHÚNG TA. THÔI THÌ CHUYỆN NÀY CHÚNG TA LÀ NGƯỜI TU HÀNH LUYỆN ĐẠO XIN KHÉP NÓ LẠI

KHÍ GIỚI CỦA CHÚNG TA LÀ TÌNH THƯƠNG

SỨC MẠNH CỦA CHÚNG TA LÀ TỪ BI HỖ XÃ

CHIA SẺ ĐẾN ĐÂY XIN TẠM DỪNG

CHÚC CÁC BẠN CÓ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG

QUÍ THƯƠNG

BÀNH CHÍ

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho chồng của bạn đạo Lê Thị Tuyết Nhung là Ông **Phạm Văn Tuấn** sanh năm 1958 mất lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 8 năm 2023 tại Việt Nam, hưởng thọ 65 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Chị Nhung và gia đình chân thành cảm ơn quý bạn đạo

2) Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cho mẹ của bạn đạo Dương Minh Thủy là Bà: **Trần Thị Út** sanh ngày 17 tháng 10 năm 1940, tại Gò Công Việt Nam, vừa mới qua đời lúc 6 giờ chiều ngày 7 tháng 8 năm 2023 tại Atlanta Georgia, hưởng thọ **83 tuổi** được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Dương Minh Thủy thành thật cảm ơn quý bạn đạo.